




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>เปิดงานนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ hfocus thejournalistclub thailandplus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานเปิดงาน นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางนำครัวไทยสู่ครัวโลก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้จังหวัด นครปฐมเป็นที่รู้จัก ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาต่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ "นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย พัก เที่ยว กิน มั่นใจ สุขภาพดี มีมาตรฐาน" สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของชาวนครปฐมอย่างยั่งยืน ซึ่ง 1 ในกลยุทธ์ขับเคลื่อนเรื่องนี้ คือ การยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารครบวงจร ในเส้นทางท่องเที่ยว เน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานสังกัด ยกระดับและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ผ่านสัญลักษณ์ อาหารสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ป้ายแซน (SAN) หรือ แซนพลัส (SAN plus)</p> <p>-พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ได้พัฒนาระบบงานสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างฐานข้อมูลสุขาภิบาลอาหารของประเทศ และพัฒนาแพลตฟอร์ม Foodhandler ตลอดจนปรับมาตรฐาน แนวทาง และภาพลักษณ์ รวมถึงทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้กับสถานประกอบการด้านอาหารให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ SAN และ SAN Plus (Sanitation, Anamai, Nutrition) “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารให้สามารถแข่งขันเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว</p>	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ลงเยี่ยมและรับฟังการเชื่อมต่อข้อมูลตามโครงการบัตรประชาชนใบเดียวที่รพ. พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เทาที่ประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ อาจมีอุปสรรคนิดหน่อยเรื่องการเชื่อมต่อระบบ ข้อมูล การเบิกจ่าย ที่ยังมีความไม่เข้าใจบ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อย ซึ่งก็ต้องลงไปแก้ไข กรณีรายนยาเข้าร่วมบัตร ปชช.ใบเดียว พบปัญหาการเบิกจ่าย-เชื่อมข้อมูลเล็กน้อย ส่วนเรื่องยกเว้นเสียภาษีต้องศึกษาว่ารูปแบบไหนจะเหมาะสม พร้อมระบุเก็บประกันสัญญา รายนยาที่ร่วมโครงการตามระบบเรียบร้อย</p>	
<p>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชาพ.ศ...</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา, hfocus, ch7, thebangkokinsight, isranews, pptv, thebetter)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร.กล่าวถึง กรณี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ได้ทำหนังสือถึง รมว.สร.ขอให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นยาเสพติดตามกฎหมาย ว่า หากจะแก้ไขทาง ป.ป.ส.ต้องประชุมหารือ และมีมติออกมาก่อน ไม่ใช่มาบอกให้ตนดำเนินการ กฎหมายมีลักษณะการถ่วงดุลกันอยู่ โดย รมว.สร.มีอำนาจในการออกประกาศ แต่คนที่จะให้อำนาจคือ ป.ป.ส. หากป.ป.ส.ไม่แก้ไข ตนก็ไม่มีสิทธิทำอะไร ส่วนความคืบหน้าในการเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชาพ.ศ....เข้าครม.ขณะนี้อยู่บนพื้นฐานว่า ตัวกัญชา ไม่ว่าจะป็นต้น ราก ใบ ดอก ยาง ไม่เป็นยาเสพติด แต่ตอนนี้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยการส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย มีการนิยามว่า กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม เพราะมีสารเสพติดอยู่ จึงต้องมีกฎหมายควบคุม ซึ่งร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา ที่ออกมาจึงต้องดูแลให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่เราได้แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎร คือ เพื่อการแพทย์และสุขภาพ หากนอกเหนือจากนี้จะถูกตีความว่าใช้ผิดประเภท ซึ่งจะบอกว่าการใช้ผิดประเภทคืออะไร ใครใช้ผิด สถานที่ไหนผิด การผลิตการเพาะปลูก นำเข้าส่งออกแบบไหนเข้าชายฝั่ง อยู่ที่ร่างกฎหมาย แต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งกลับไปเป็นยาเสพติด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า บ้านเมือง)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขานุการช่วยเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวถึง กรณี รมว.สร.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เน้นย้ำว่า ต้น ราก ใบ ถือเป็นยาเสพติดว่า ถ้าเป็นไปตามนั้น แสดงว่า นพ.ชลน่าน พูดไม่ตรงกับคำพูดที่เคยพูด ร่าง พ.ร.บ.ไม่ตรงกับความเห็นของประชาชน จึงขอให้ สร. จัดทำข้อเท็จจริงด้านวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบว่า สุรา บุหรี่ ยาบ้า กัญชา อันไหนคือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยาเสพติด ตัวไหนควรอนุญาตให้ประชาชนใช้ แต่สิ่งที่ตนเสนอรัฐมนตรีจะไม่ทำเพราะว่า กลัวสองตระกูลใหญ่ในบริษัทขายเหล้า กลัวพ่อค้าใหญ่ขายบ้า เพราะคนมีอำนาจคือคนค้าตัวจริง ส่วนบุหรี่ยุติบาลขายเองคงไม่กล้ายกเลิก สุดท้ายแล้วพวกคุณก็ตัดสินใจกันด้วยการเมืองไม่ได้ยึดข้อเท็จจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แพลตฟอร์ม X</p> <p>- ผู้ใช้ @pprownets2023 ทวิตว่า เสียหายก็สุขภาพเสริมมาก หากรัฐบาลควบคุมให้ใช้เฉพาะการแพทย์และเวลเนส จะเพิ่มมูลค่ามหาศาล แต่กลับปล่อยให้ไร้การควบคุม จะปั่นอันตรายและเสียหายในที่สุด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ประธานองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ธาตุพนม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีทุกช่อง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, hfocus, ch7, acnews)</p> <p>- พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรพ. พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของรพ. ณ รพ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยพัฒนายกระดับเป็นโรงพยาบาลระดับ A ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเป็นแหล่งฝึกอบรมเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ ทำหน้าที่โรงพยาบาลแม่ข่ายพื้นที่นครพนมโขงใต้ ดูแลประชาชน 4 อำเภอ กว่า 2 แสนคน มีการจัดบริการตามปัญหาสุขภาพในพื้นที่</p>	
<p>แต่งตั้งผู้ตรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ hfocus)</p> <p>-หลังจากที่มีการเปิดคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ซี 10) ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จำนวน 6 ตำแหน่ง จนได้รายชื่อและเสนอที่ประชุม ครม. แต่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารายชื่อไม่ลงตัว ทำให้ไม่มีการพิจารณาใน ครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา</p> <p>นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า เสนอเข้าไปยัง ครม.แล้ว ซึ่งต้องผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับ สธ. เป็นผู้เซ็นเข้า ครม. ก็จะเข้าไปยังสำนักเลขาธิการ ครม.บรรจุเข้าวาระพิจารณา ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติ อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกผู้ตรวจฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ผู้จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะมีคุณสมบัติกำหนดชัดเจน เช่น ต้องผ่านงานผู้บริหารระดับต้นที่ปี หรือเอาตำแหน่งต่างๆ มาบวกกัน ส่วนใหญ่จะเป็นรองอธิบดี หรือสาธารณสุขนิเทศก์ ก็จะมีคุณสมบัติครบ รวมๆ มี 27 คนมาสมัคร ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก และเสนอ 7 คนที่คะแนนสูงสุด ให้ปลัด สธ.พิจารณา ซึ่งยืนยันมา 6 คน และ รมว.สธ. จะเสนอตามขั้นตอนของ ครม. ไม่มีการล้วงลูกทางการเมือง ขอย้ำว่า การจะให้บุคคลเข้าสู่ตำแหน่งใดๆ ไม่ได้มองแค่คุณสมบัติที่เป็นพื้นฐาน เรายังต้องดูความรู้ความสามารถทักษะการทำงานในตำแหน่งนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยหรือไม่ก็ต้องพิจารณา ซึ่งทั้งหมดอธิบายได้</p>	
<p>สธ.-จุฬาฯ MOU วิชาการ Digital Health</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ hfocus thailandplus thecoverage)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างบุคลากรทางการแพทย์รองรับการดูแลสุขภาพของประชาชน โดย สธ.และจุฬาฯ จะร่วมกันพัฒนาและออกแบบบทเรียนหรือสื่อการสอน การจัดโปรแกรมระยะสั้น เปิดรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ Digital Health รวมถึงการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและแนวคิดด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวม มาสร้างบุคลากรทางการแพทย์รองรับการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งด้านการรักษา การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นกรนำความเข้มแข็งของทั้งสององค์กรมาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยจะมีความร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลทั้งสองฝ่าย ขณะที่การบริหารจัดการในทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จะถือเป็นสิทธิร่วมกัน</p>	
<p>มาตรฐานความปลอดภัย รพ.รัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ thecoverage thailandplus hfocus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานและสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานพยาบาลภาครัฐมีการพัฒนาและผ่านการรับรองจากหน่วยงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ได้แก่ 1.มาตรฐานการพัฒนากระบวนการสุขภาพปฐมภูมิ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3.มาตรฐาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานพยาบาลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งทั้ง 3 ฝ่าย จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ บุคลากร และการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>สปสช. ค้างเบิกจ่ายค่ารักษาคลินิก-รพ.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus ,มติชน,ผู้จัดการ)</p> <p>- เครือข่ายแพทย์ 4 สถาบัน ประกอบด้วย เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย, ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป, ชมรมโรงพยาบาลสถาบันกรมการแพทย์ และสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่น ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกด่วนที่สุด ถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. เรื่องข้อเท็จจริงและข้อเสนอประกอบการแก้ปัญหาเรื้อรังจากการบริหารจัดการของ สปสช. โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เครือข่ายแพทย์ทั้ง 4 สถาบัน นัดรวมพลังยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อ รมว.สธ. พร้อมข้อเสนอปรับปรุงการดำเนินการของ สปสช. และเร่งรัดจัดตั้งองค์กรสถานพยาบาล</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ เติลนิวิส ผู้จัดการ สำนักข่าวอิศรา thaiPBS hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. กล่าวว่า ต้องขอคู่อื่นของทาง UHosNet และทางเครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่นก่อน เรื่องนี้ตนเคยไปพบเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องการจัดการบริการและค่าใช้จ่าย ก็มีการนำเสนอมาหลายเรื่อง จึงบอกว่าขอให้นำเสนอมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ตนในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. จะได้นำข้อเสนอเข้ามาพิจารณา โดยปัญหาแยกเป็นสองส่วนคือ 1.กลุ่ม UHosNet ให้บริการระดับสูงและโรคเฉพาะด้านเฉพาะทาง โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าต้นทุนการให้บริการ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่สปสช.คิดให้จึงอยากให้อธิบายเรื่องนี้ เนื่องจาก สปสช. ให้ค่าใช้จ่ายต่อ 1 หน่วยบริการ(AdjR W)อยู่ที่ 8,350 บาท ซึ่งต้นทุนอยู่ที่ 1.3 หมื่นกว่าบาทหรือมากกว่า ดังนั้น ต้นทุนจึงต่ำมาก ทำให้แบกรับภาระและ 2.คลินิกชุมชนอบอุ่นที่ใช้รูปแบบการจ่ายแบบโมเดล 5 หรือจ่ายตามรายการจ่ายจริง(Free Schedule) ก็เรียกร้องว่าน่าจะกลับไปใช้วิธีการจ่ายแบบโมเดล 2 เหมือนเดิมคือการเหมาจ่าย ตามจำนวนผู้ใช้บริการในเขตที่รับผิดชอบ ซึ่งการหารือจะได้ข้อยุติหรือไม่ นั้นยังตอบไม่ได้ แต่ต้องหารือกัน เพราะเราจะเข้าสู่ระบบบัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่เรื่องการจ่ายค่ารักษาพยาบาล มีผลมากต่อการเข้าร่วมโครงการของภาคเอกชน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus มติชน กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชารี เลขานุการ สปสช.เปิดเผยว่า สปสช. ได้รับทราบถึงความกังวลใจ และไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยขณะนี้ สปสช. ได้มีการนัดหารือกับผู้บริหารโรงพยาบาลในกลุ่ม UHosNet จะลงพื้นที่ไปพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันในสัปดาห์หน้า โดยหลังจากที่มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่ชัดเจนร่วมกันแล้ว สปสช. จะเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่โรงพยาบาลในกลุ่ม UHosNet โดยเร็วที่สุด โดยปัญหาทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาทางเทคนิค เช่น รายการเบิกจ่ายติดรหัส C (ข้อมูลรายการไม่ผ่านการตรวจสอบ) 611 ล้านบาท และรหัส DENY (ข้อมูลรายการที่ถูกปฏิเสธการจ่าย) 389 ล้านบาท รวมทั้งการจ่าย 0 บาท กรณีเบิกค่าใช้จ่ายนอกรายการ Fee Schedule ซึ่งจากเหตุผลเหล่านี้ ทำให้ สปสช. ต้องมีการตรวจสอบและ Mapping รหัสการเบิกจ่ายใหม่ ทำให้การจ่ายเงินค่าบริการล่าช้า ยืนยันว่าหากมีการทำรายการเบิกจ่ายที่ถูกต้องก็สามารถจ่ายเงินให้ได้ภายในเวลา 3 วัน นอกจากนี้ปัญหาเชิงเทคนิคแล้ว อีกส่วนยังเป็นปัญหาเชิงระบบ เช่น การให้บริการในบางรายการไม่ได้ครอบคลุม หรือกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ออู่ในรายการที่ สปสช. จ่ายเงินให้ได้ ซึ่ง สปสช. ได้รับทราบและอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม แต่การดำเนินการต้องผ่านหลายขั้นตอน จึงอาจไม่รวดเร็วทันใจ และจะได้นำประเด็นปัญหาเข้าหารือในที่ประชุมครั้งนี้นี้ด้วย</p>	
<p>เลขานุการ รมว.สธ. คนใหม่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว</p> <p>-เสนอประวัติ สุรชาติ เทียนทอง เลขานุการ รมว.สธ. ตามมติ ครม.วันที่ 6 ก.พ.2567 เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2522 อายุ 44 ปี ชื่อเล่นอ้อพ บุตรชายคนที่ 3 เสนาะ เทียนทอง อดีต รมว.มหาดไทย มีพี่ชายต่างมารดา คือ สรวงศ์ เทียนทอง ส.ส. สระแก้ว เลขานุการพรรคเพื่อไทย (พท.) จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการจัดการบริการด้านการเงิน มหาวิทยาลัยจอร์เจียแอนดรูว์ เวลส์ สหรัฐอเมริกา, ปริญญาโทสาขาผู้นำองค์กร มหาวิทยาลัยจอร์เจียแอนดรูว์ เวลส์ สหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ทำงาน หลังจบการศึกษาผ่านตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จากนั้นเข้าสู่สนามการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรกในปี 2550</p>	
<p>นวัตกรรมเซราไมด์แคร์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., ข่าวสด, amarin)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. หารือประธาน บ.ค.ไอ บิวตี้ แบรินด์ ประเทศไทย เกี่ยวกับสกินแคร์แบรินด์ตั้งสำหรับผิวแพ้ง่ายจากประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาผิวแพ้ง่ายให้กับคนไทยด้วยนวัตกรรมเซราไมด์แคร์</p>	
<p>ไทย-สหราชอาณาจักร ยกกระดับองค์ความรู้ด้านจีโนมิกส์ในไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคม แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ ซึ่งครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือ ในด้านวิชาการทางการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์จีโนมิกส์ระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่จะดำเนินการเรื่องจีโนมิกส์ของประเทศไทยนั้น หลังจากนั้น 2567 สิ้นสุดความร่วมมือ จะไปผลักดันให้รัฐบาลทำโครงการต่อไป และให้การมหาวิทยาลัยฯ ของไทย ซึ่งขณะนี้ได้เร่งดำเนินการพัฒนาคน พัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ ในเรื่องของการตรวจสอบ การเก็บข้อมูลต่างๆ สธ. มีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ขยายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว เพื่อพี่น้องประชาชนรักษาโรคได้ตรงจุด และลดต้นทุนในการรักษาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของ สธ. ของไทย</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>1. ผลกระทบจากลองโควิด-วัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ, เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์ฯ กล่าวในงานเสวนาและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบต่อวัคซีน ว่า มีการติดตามผู้ป่วยติดโควิด 19 และผู้ป่วยอาการลองโควิด ระยะเวลา 1 ปี พบการอักเสบที่เกิดขึ้นในลองโควิดและลองวัคซีนเหมือนกัน คือ การอักเสบเกิดขึ้นได้ทั้งในสมองและนอกสมอง เมื่ออาการป่วยโควิดหายแต่การอักเสบยังคงซ่อนอยู่ในร่างกาย ถ้าเจอสิ่งกระตุ้นเช่น ฝุ่น PM2.5 สารเคมีในพืชหรือไม่ดูแลสุขภาพ จะทำให้การอักเสบปะทุขึ้นได้</p> <p>- อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กล่าวว่า มีงานวิจัยปี 2554 ในสัตว์ทดลองให้กินยาพาราเซตามอลจนดับอักเสบ และให้กินยาฟ้าทะลายโจร พบว่าสามารถลดการอักเสบลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ศาสตร์แพทย์แผนจีนในการรักษาโควิดและผลกระทบจากวัคซีน ระบุไว้ว่า การรักษาโรค แต่ไม่รักษาคน จะทำให้เกิดภาวะลองโควิดได้ง่าย แม้ผู้ป่วยจะรักษาอาการต่าง ๆ แล้ว ต้องกลับมาให้ความสำคัญในการปรับสมดุลของร่างกาย ฟันฟูให้เร็วที่สุด ด้วยวิธีฝังเข็ม ทูยหนา สมุนไพรจีน ปรับวิถีชีวิต การกิน การนอน ออกกำลังกาย สมาธิ อารมณ์ เพศสัมพันธ์ เพื่อรักษาอาการและฟื้นฟูศักยภาพร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันสร้างสมดุลจากภายใน</p> <p>2. สถานการณ์การระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporter</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เผย ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 774 ล้านคน ผู้เสียชีวิตกว่า 7 ล้านคน ขณะที่ไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิดละมีผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษาตัวใน รพ. ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุจากสายพันธุ์ JN.1. ที่ระบาดในปัจจุบัน แม้ยังไม่พบว่าก่อให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น แต่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น ประกอบกับผู้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองลดลง ประชา.บางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ</p>	
<p>แก้ปัญหาหมอกพิษทางอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กท.ธุรกิจ</p> <p>- ศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มธ. เน้นการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM2.5 จำเป็นต้องมองทั้งกระบวนการของการเกิดปัญหา โดยเฉพาะเศรษฐกิจและการเกษตร รัฐบาลควรสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูปให้เป็นสินค้าทั้งในระดับชุมชนหรือ SMEs ควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมของผู้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และควรมีการใช้มาตรการเชิงให้รางวัลองค์กร บริษัทหรือผู้ประกอบการเอกชน ที่มีส่วนช่วยดำเนินการลดปัญหาหรือทำให้เกิดกลไกอากาศสะอาด โดยอาจกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกตามกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดให้ชัดเจน ส่วนกรณีที่มีการจัดตั้ง กกก.ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด เห็นว่าควรให้อำนาจในการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรืออาจยับยั้งไปถึงอำนาจการสั่งการดำเนินมาตรการ หรือใช้มาตรการบางเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นได้ นอกจากนี้ มองว่ากฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดเพียงฉบับเดียวอาจไม่ใช่เครื่องมือแก้ปัญหาได้ทั้งหมด อาจต้องมีการทบทวนด้วยว่าจะมีการปรับปรุงกลไกทางกฎหมายและนโยบายที่อยู่ในกฎหมายอื่นให้ประสานเชื่อมโยงด้วย</p>	
<p>คลินิกสุขภาพเท้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (posttoday, มติชน) เว็บไซต์ (posttoday, มติชน)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย งานกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรฯ ให้บริการตรวจสุขภาพเท้าแก่บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กที่มีปัญหาเท้าแบน เท้าผิดรูป เท้าปุก ในกลุ่มวัยทำงานที่มีปัญหาสุขภาพเท้า</p> <p>พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผอ.สถาบันสิรินธรฯ เผย คลินิกสุขภาพเท้า (Innovative Foot Orthotic Clinic) หน่วยงานกายอุปกรณ์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของจำนวนผู้เข้ามารับบริการ โดยเพิ่มจำนวนนักกายอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการตรวจประเมินของทีมนสพ.วิชาชีพโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นมีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการ ให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและได้รับมาตรฐานในระดับสากล</p>	
<p>แนะหลัก 4 ล. สุขภาพดีรับเทศกาลตรุษจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaitabloid, ch7, tnn, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้คนไทยเชื้อสายจีนที่ต้องจับจ่ายซื้อของ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ควรยึดหลัก 4 ล. คือ ล.เลือก เลือกซื้อของที่สะอาด ปลอดภัย โดยเลือกซื้อจากสถานที่ผลิตจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ มีเครื่องหมายรับรองจากทางราชการ คู่วันหมดอายุ , ล.ล้าง ล้างทุกอย่างให้สะอาดก่อน โดยเฉพาะผักผลไม้ เพื่อลดสารพิษตกค้าง , ล.เลี่ยง เลี่ยงการรับประทานอาหารเสี่ยง พวกอาหารไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด อาหารปรุงไม่สุก หรือสุกๆ ดิบๆ , ล.ลด ลดระยะเวลาในการเก็บอาหาร ไม่วางอาหารทิ้งนานเกินไปโดยเฉพาะอาหารที่บูดเสียง่าย อาหารที่ปรุงสุกแล้วหากวางไว้ในอุณหภูมิห้องเกินกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนนำมารับประทานต้องอุ่นร้อนก่อน</p>	
<p>น้ำกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เรื่องเล่าเช้านี้, ch3)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง ตอบกระทู้สดต่อสภาเป็นครั้งที่สอง ประเด็นน้ำกระท่อม เผยตนไปพบ ส.ส. อุบลราชธานี ไม่ทราบมาก่อนว่ามีน้ำกระท่อมขายตามสี่แยกอย่างแพร่หลาย จึงสั่งการให้จังหวัดกวาดล้างโดยเร็วภายใน 1 สัปดาห์ และพยายามกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ต้องโยงไปถึงปัญหาของเพื่อนบ้าน ยอมรับว่าประเทศที่มีปัญหาภายในเยอะมากคือเมียนมา ยาเสพติดทะลักเข้ามาตามชายแดน ทางกองทัพก็ได้สกัดการนำเข้าและจับได้ดีมาก</p>	